



ติดต่อเรา

Norfolk Advocates for Children

12 Payson Road

Foxborough, MA 02035

โทร: 508.543.0500

www.norfolkadvocatesforchildren.com

เกี่ยวกับการมาพบเรา



Norfolk Advocates for Children

www.norfolkadvocatesforchildren.com

กิตติกรรมประกาศ:

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแห่ง Massachusetts ผ่านทาง Victims of Crime Act ปี 1984 (VOCA) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเพื่อผู้ประสบภัย สำนักงานโครงการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา

Norfolk Advocates for Children คือโครงการของสำนักงานของอัยการเขต Norfolk ด้วยความร่วมมือของ NAC, a 501(c) (3)

บริการที่มอบให้จาก Norfolk Advocates for Children ไม่มีค่าใช้จ่าย



12 Payson Road | Foxborough, MA 02035

www.norfolkadvocatesforchildren.com

เรียนพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

เราเข้าใจว่าคุณและลูกของคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและสับสน โพรซัวร์นี้มีเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อลูกของคุณมีอาการนัดหมายกับ Norfolk Advocates for Children และเพื่อตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมี

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพจะสืบสวนข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดเด็ก เป้าหมายของวิธีการสหสาขาวิชาชีพนี้คือเพื่อลดปริมาณการสัมภาษณ์ที่จำเป็น และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สัมภาษณ์นิติเวชที่ได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์จะเป็นผู้ทำการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์จะถูกบันทึกวิดีโอไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อมูล เราจะประสานงานการบริการที่จำเป็นสำหรับลูกและครอบครัวของคุณ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทางการแพทย์เฉพาะทาง

มีพยาบาลพร้อมให้บริการตรวจสอบทางการแพทย์สำหรับเด็กและวัยรุ่น จะมีการมอบหมายนายพยาบาลเจ้าทุกข์เฉพาะสำหรับเคสของคุณ เพื่อช่วยสนับสนุนและเป็นตัวแทนให้ตลอดกระบวนการสืบสวน

ผู้ประสานงานสุขภาพจิตจะมอบแหล่งอ้างอิงทางสุขภาพจิตอย่างน้อยสามแห่งสำหรับลูกและครอบครัวของคุณ แหล่งอ้างอิงทางสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานเอกชนเฉพาะทางที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการรักษาบาดแผลตามหลักฐาน ผู้ประสานงานสุขภาพจิตจะพร้อมให้ความสนับสนุนและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกและครอบครัวของคุณได้รับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตตามที่ต้องการ



สมาชิกทีมสหสาขาวิชาชีพคือใคร

สมาชิกทีมสหสาขาวิชาชีพจากสำนักงานของอัยการเขต Norfolk รวมถึงผู้สัมภาษณ์ทางนิติเวช นายพยาบาลเจ้าทุกข์และผู้ช่วยอัยการเขต เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตัวแทนจากแผนกเด็กและครอบครัว ผู้ประสานงานสุขภาพจิตจาก Norfolk Advocates for Children และพยาบาลจากกรมอนามัยอาจเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วย ในการสัมภาษณ์ คุณจะได้รับรายชื่อทีมงานทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพ

ฉันควรบอกอะไรกับลูกของฉันเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นี้บ้าง

เด็กๆ จะรู้สึกสบายใจที่สุดหากพวกเขาทราบว่าเราจะคาดหวังอะไรได้บ้าง เราขอแนะนำให้คุณอธิบายกับลูกของคุณว่าเขาจะได้พบกับผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงเขา และจะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา บอกเด็กๆ ว่าคนที่จะมาพูดคุยกับเขานั้นเคยพูดคุยกับเด็กๆ มากหลายคนแล้ว และเป็นหน้าที่ของคนที่เขาจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย อย่าบอกลูกของคุณว่าควรต้องพูดอะไร เพียงแค่บอกว่าให้พูดความจริง โปรดให้ความมั่นใจกับลูกของคุณว่าเขาไม่ได้สร้างปัญหาใดๆ และการไปตามการนัดหมายครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาทำอะไรมีผิด สมาชิกทีมเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะเป็นผู้สัมภาษณ์ลูกของคุณ ในขณะที่สมาชิกทีมคนอื่นๆ จะเฝ้าสังเกตการณ์ผ่านทางกระจกมองทะลุด้านเดียว พ่อแม่จะรอลูกอยู่ในพื้นที่พักรอของครอบครัวในห้องติดกัน

ฉันสามารถนั่งกับลูกของฉันระหว่างการสัมภาษณ์ได้หรือไม่

พ่อแม่จะไม่สามารถนั่งกับลูกได้ในระหว่างการสัมภาษณ์ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้สัมภาษณ์จะต้องพูดคุยกับลูกของคุณได้โดยลำพัง เนื่องจากมักจะเป็นการยากสำหรับเด็กๆ ที่จะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ การมีพ่อแม่อยู่ด้วยอาจกดดันหรือทำให้เด็กเสียสมาธิระหว่างการสัมภาษณ์ เด็กส่วนใหญ่จะรู้สึกสบายใจเมื่อต้องแยกจากพ่อแม่และพูดคุยกับผู้สัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาไม่สบายใจ เราจะไม่บังคับให้พวกเขาต้องเข้าร่วมการสัมภาษณ์

ฉันสามารถนั่งกับทีมงานระหว่างการสัมภาษณ์ได้หรือไม่

พ่อแม่จะไม่สามารถนั่งกับทีมงานได้ระหว่างการสัมภาษณ์ เนื่องจากนี่คือการสืบสวน สมาชิกทีมต้องสังเกตการณ์ ประเมิน และบันทึกการสัมภาษณ์อย่างละเอียด พวกเขาจะไม่สามารถตอบสนองต่อข้อกังวลหรือคำถามของคุณได้ในทันที คุณจะได้คุยกับทีมงานหลังจากการสัมภาษณ์เพื่อรับข้อมูลอัปเดตและเพื่อให้โอกาสคุณในการถามคำถาม

เราสนับสนุนให้คุณมาพบกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนขณะรอการสัมภาษณ์อยู่ในห้องพักรอ และเพื่อให้พวกเขาหนึ่งเป็นเพื่อนลูกของคุณในขณะที่คุณเข้าพบกับทีมงาน

อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากการสัมภาษณ์นี้

ผู้เชี่ยวชาญในทีมจะประชุมกันเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับระหว่างการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นคุณ จะพบกับทีมงานเพื่อหารือข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลูกของคุณ และฟังคำแนะนำจากทีมงานเกี่ยวกับการสืบสวนนี้ นายพยาบาลเจ้าทุกข์จะมอบแฟ้มแหล่งข้อมูลในชุมชนให้กับคุณ พยาบาลสามารถพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการนัดหมายเพื่อตรวจสอบทางการแพทย์ให้กับลูกของคุณ หรือเพื่อพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับคำถามหรือข้อกังวลทางการแพทย์ใดๆ ที่คุณอาจมี พยาบาลจะอธิบายให้ทราบว่า การตรวจสอบทางการแพทย์จะไม่ใช้การตรวจสอบที่ล่วงละเมิดหรือทำให้ลูกของคุณเจ็บปวดแต่อย่างใด

ครั้งนี้จะเป็นเพียงครั้งเดียวที่ลูกของฉันต้องพูดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือไม่

เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าการเข้าร่วมในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกของคุณจะไม่จำเป็นต้องพูดคุยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดอีกต่อไป หากเคสนี้มีความซับซ้อนไปจนถึงการฟ้องศาล ผู้ช่วยอัยการและนายพยาบาลเจ้าทุกข์จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับกระบวนการศาล เราขอสนับสนุนให้ครอบครัวและเด็กได้พูดคุยกับแพทย์สุขภาพจิตผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกในสิ่งที่เกิดขึ้น